

## BÁO CÁO

### Kết quả triển khai giải quyết các kiến nghị trong hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện năm 2024

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND ngày 20/11/2015; Nghị quyết 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và Đại biểu HĐND.

UBND huyện báo cáo kết quả triển khai giải quyết các kiến nghị trong báo cáo giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện trong năm 2024, như sau:

#### I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC KIẾN NGHỊ

Công tác giải quyết các kiến nghị qua hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện là một nhiệm vụ quan trọng luôn được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo UBND huyện.

Ngay sau khi nhận được các báo cáo kết quả giám sát<sup>1</sup>. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan nghiêm túc tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện giải quyết các kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện.

#### II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC KIẾN NGHỊ

**1. Thực hiện các kiến nghị tại Báo cáo số 85/BC-ĐGS ngày 04/6/2024 của Đoàn giám sát TT HĐND huyện về kết quả giám sát “Việc tổ chức thực hiện xây dựng lực lượng và chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021-2024**

<sup>1</sup> Báo cáo số 85/BC-ĐGS ngày 04/6/2024 của Đoàn giám sát TT HĐND huyện về kết quả giám sát “Việc tổ chức thực hiện xây dựng lực lượng và chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021-2024; Báo cáo số 173/BC-ĐGS ngày 25/9/2024 của Đoàn giám sát Thường trực HĐND huyện Kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện quy định của pháp luật về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Tủa Chùa, giai đoạn 2023 - 2024; Báo cáo số 117/BC-ĐGS ngày 15/5/2024 của Đoàn giám sát Ban Pháp chế về Kết quả giám sát “công tác triển khai thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình trên địa bàn huyện Tủa chùa giai đoạn 2022-2024; Báo cáo số 161/BC-BKTXH ngày 05/8/2024 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về Kết quả giám sát “Công tác quản lý, duy tu, sửa chữa các công trình do UBND các xã làm chủ đầu tư, giai đoạn 2022-2023; Báo cáo số 20/BC-BDT ngày 28/10/2024 của Ban Dân tộc, HĐND huyện về Kết quả giám sát chuyên đề “Công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2024; Báo cáo số 204/BC-ĐGS ngày 26/11/2024 của Đoàn giám sát HĐND huyện về Kết quả giám sát “Tình hình quản lý và điều hành ngân sách địa phương giai đoạn 2022-2023 trên địa bàn huyện Tủa Chùa.

Trên cơ sở các kiến nghị tại Báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND huyện, UBND huyện đã chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện và các cơ quan đơn vị có liên quan tổ chức quán triệt, tuyên truyền, giáo dục và phổ biến Luật DQTV cho cán bộ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện. Đến nay 100% cán bộ chủ chốt các cấp, các phòng, ban, cơ quan, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện đều nắm chắc những nội dung cơ bản và thực hiện nghiêm túc Luật DQTV, mọi công dân trong độ tuổi sẵn sàng tham gia lực lượng DQTV.

Việc xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp vũ trang quân chúng” theo Điều 13, Thông tư số 57/2020/TT-BQP ngày 13/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc. UBND huyện đã có ý kiến với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên tại các buổi làm việc tại huyện cũng như các Hội nghị do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức. Đến nay Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đang chờ văn bản hướng dẫn của Bộ quốc phòng, Quân khu 2 để triển khai thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh.

UBND huyện đã giao Ban CHQS huyện bám sát theo các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của Quân khu 2, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên để tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức nghiêm túc công tác rà soát, củng cố, xây dựng kiện toàn, biên chế lực lượng DQTV theo đúng quy định của Luật DQTV và văn bản hướng dẫn bảo đảm tỷ lệ phần trăm theo quy định.

Đối với việc thực hiện Thông tư số 52/2024/TT-BQP ngày 06/9/2024 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2020/TT-BQP ngày 23/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định thực hiện một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ. Hiện nay, UBND huyện đang chờ hướng dẫn của Quân khu 2, Bộ CHQS tỉnh để tiếp tục tham mưu cho Huyện ủy, HĐND tổ chức biên chế và giao chỉ tiêu cho các xã, thị trấn.

Công tác khảo sát quy hoạch vị trí, diện tích xây dựng trụ sở làm việc của Ban CHQS cấp xã, thị trấn. UBND huyện ban hành Công văn số 1302/UBND-QS ngày 15/10/2024 chỉ đạo các xã, thị trấn khảo sát, đề xuất xây dựng trụ sở làm việc của Ban CHQS cấp xã, nơi ăn nghỉ của dân quân thường trực, tính đến thời điểm hiện tại các xã, thị trấn đều bố trí được đất để xây dựng trụ sở làm việc của Ban CHQS cấp xã. Riêng đất quy hoạch thao trường huấn luyện, diễn tập giao Ban CHQS huyện chỉ đạo Ban CHQS các xã, thị trấn tham mưu cho chính quyền địa phương khảo sát, quy hoạch bố trí quỹ đất của địa phương đưa vào xây dựng giai đoạn 2026 - 2030.

Công tác đào tạo và bố trí sắp xếp đối với cán bộ quân sự Ban CHQS cấp xã, thị trấn: Thực hiện Quyết định số 799/QĐ-TTg ngày 25/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyển chọn, tuyển sinh, quy hoạch nguồn cán bộ, bảo đảm số lượng, chất lượng (ưu tiên đối tượng đào tạo là những Đảng viên, đoàn viên ưu tú đang giữ chức vụ Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó quân sự cấp xã hoặc cán bộ giữ cương vị khác trong các tổ chức chính trị xã hội tại khối TVCQ nằm trong quy hoạch cán bộ Quân sự địa phương).

Tiếp tục chỉ đạo kiện toàn đủ chức danh, số lượng Phó Chỉ huy trưởng cấp xã theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Điện Biên.

Tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng Quân sự, Công an, Kiểm lâm và các cơ quan đơn vị liên quan trong quy chế phối hợp về phòng thủ dân sự, giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cháy rừng. Tổ chức, duy trì nghiêm túc chế độ trực SSCĐ, bảo đảm an ninh an toàn địa bàn và các mục tiêu khu vực được đảm nhiệm, đặc biệt là trong những ngày lễ, tết và các sự kiện chính trị của địa phương, của tỉnh và của đất nước.

Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thực hiện việc chi trả chế độ trợ cấp ngày công lao động đối với Dân quân tham gia thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định (trợ cấp ngày công 149.000 đồng/người/ngày, tiền ăn 65.000 đồng/người/ngày).

Tổ chức các Đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát của huyện đi kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách và công tác huấn luyện của các đơn vị tự vệ, Ban Chỉ huy quân sự các xã, thị trấn các đề kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết để làm cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quốc phòng địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo.

## **2. Thực hiện các kiến nghị tại Báo cáo số 173/BC-ĐGS ngày 25/9/2024 của Đoàn giám sát Thường trực HĐND huyện Kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện quy định của pháp luật về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Tủa Chùa, giai đoạn 2023 - 2024**

Sau khi nhận được Báo cáo số 173/BC-ĐGS ngày 25/9/2024, UBND huyện ban hành Công văn số 1368/UBND-KT&HT ngày 24/10/2024 về việc kiểm tra kết quả thực hiện việc lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ và công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn các xã, thị trấn. Qua kiểm tra đã kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện thực hiện việc lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ và công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. Đồng thời UBND huyện giao cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ động ban hành văn bản hướng dẫn UBND các xã, thị trấn chấp hành nghiêm trong công tác lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ và công tác quản lý trật tự xây dựng bảo đảm theo đúng quy định;

Để khắc phục và chấn chỉnh những sai sót trong công tác lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ và công tác quản lý trật tự xây dựng tại UBND các xã, thị trấn mà Đoàn giám sát đã chỉ ra. UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND các xã, thị trấn khẩn trương bổ sung, hoàn thiện khắc phục những thiếu sót và báo cáo kết quả về UBND huyện. Đến nay, các xã, thị trấn đã triển khai thực hiện bảo đảm theo đúng quy định, đã đạt được một số kết quả như sau:

+ UBND thị trấn đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt với 07 cá nhân vi phạm;

+ Tiếp tục giao phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở Giao thông vận tải mở các lớp tập huấn về giao thông đường thủy và cắm các biển báo còn thiếu trên tuyến;

+ Việc mở các lớp đào tạo thi sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 trên địa bàn đã được triển khai. Hiện tại trên địa bàn huyện đang triển khai tổ chức mở 01 khóa đào tạo thi sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho bà con nhân dân trên địa bàn huyện.

### **3. Đối với các kiến nghị tại Báo cáo số 117/BC-ĐGS ngày 15/5/2024 của Đoàn giám sát Ban Pháp chế về Kết quả giám sát “công tác triển khai thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình trên địa bàn huyện Tủa chùa giai đoạn 2022-2024**

Sau khi nhận được Báo cáo số 117/BC-ĐGS ngày 15/5/2024 của Ban Pháp chế. UBND huyện giao Phòng Tư pháp huyện ban hành Kế hoạch số 46/KH-TP ngày 21/5/2024 về kiểm tra công tác tư pháp năm 2024 và thành lập đoàn kiểm tra bảo đảm theo quy định. Theo đó, đã tiến hành kiểm tra trực tiếp đối với UBND các xã: Sín Chải, Xá Nhè, Tả Phìn, qua kiểm tra đã kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện công tác tư pháp nói chung và Luật Hôn nhân và gia đình nói riêng. Đồng thời, Phòng Tư pháp đã chủ động ban hành văn bản hướng dẫn UBND các xã, thị trấn chấp hành nghiêm trong công tác quản lý nhà nước về đăng ký kết hôn bảo đảm theo đúng quy định.

Chỉ đạo Phòng Tư pháp huyện, UBND các xã, thị trấn quyết liệt hơn trong việc xử lý các trường hợp kết hôn trái pháp luật, tảo hôn, hôn nhân cận huyết theo quy định tại Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã;

Giao Phòng Tư pháp, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo công chức Tư pháp - Hộ tịch khẩn trương bổ sung, hoàn thiện khắc phục những thiếu sót mà Đoàn giám sát chỉ ra và báo cáo kết quả về UBND huyện thường xuyên và định kỳ. Đến nay, các đơn vị đã triển khai thực hiện bổ sung hồ sơ đầy đủ bảo đảm theo đúng quy định;

UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Dân tộc huyện phối hợp với phòng Tư pháp huyện, Phòng Y tế huyện nắm tình hình về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tiến hành phân tích số liệu về tình trạng tảo hôn theo độ tuổi, trình độ học vấn, dân tộc. Từ đó, tham mưu cho UBND huyện triển khai Tiểu dự án 2 - Dự án 9 “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN năm 2024 trên địa bàn huyện Tủa Chùa phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Tiếp tục đề nghị các cơ quan chuyên môn, các ban ngành, đoàn thể huyện tổ chức các hội nghị, tọa đàm, giao lưu, tư vấn, nói chuyện chuyên đề giảm thiểu

tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Thực trạng, hệ lụy của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số; các văn bản pháp luật quy định có liên quan đến tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống như: Luật hôn nhân và gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Trẻ em và các quy định xử phạt liên quan theo quy định của pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên...). Tiếp tục thực hiện lắp đặt 13 pa nô tuyên truyền phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại các thôn bản trên địa bàn huyện trong tháng 12 năm 2024.

**4. Đối với các kiến nghị tại Báo cáo số 161/BC-BKTXH ngày 05/8/2024 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về Kết quả giám sát “Công tác quản lý, duy tu, sửa chữa các công trình do UBND các xã làm chủ đầu tư, giai đoạn 2022-2023**

UBND huyện tiếp thu các kiến nghị của Ban đã chỉ ra và giao cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND các xã, thị trấn có liên quan căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao tổ chức rà soát, khắc phục những tồn tại hạn chế cũng như cập nhật kịp thời các văn bản mới của Trung ương, bộ, ngành để chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong công tác triển khai quản lý, duy tu, sửa chữa các công trình do đơn vị làm chủ đầu tư.

Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn; việc lựa chọn các đơn vị khảo sát, thi công phải đáp ứng đủ các điều kiện về năng lực theo quy định đồng thời thực hiện đầy đủ các nội dung về trình tự, thủ tục quản lý đầu tư theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tiếp nhận và bàn giao các công trình, dự án đã hoàn thành cho thôn, bản quản lý khai thác và sử dụng có hiệu quả; tăng cường công tác quản lý, duy tu, sửa chữa nhỏ để công trình sử dụng được phát huy hiệu quả. Đến nay các công trình cơ bản đã bàn giao và đưa vào sử dụng mang lại nhiều hiệu quả sau đầu tư.

Đối với việc đề nghị bố trí kinh phí dự phòng để sửa chữa khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra đối với 02 công trình: Duy tu, sửa chữa đập đầu mối thủy lợi Huồi Uôn thôn Nà Áng xã Mường Báng; duy tu, bảo dưỡng tuyến đường giao thông nội đồng thôn Từ Ngài 1, 2 xã Mường Báng. UBND huyện tiếp thu ý kiến của Ban và chỉ đạo UBND xã Mường Báng và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong thời gian sớm nhất sẽ cân đối, phân bổ, bố trí nguồn kinh phí dự phòng ngân sách của xã để đầu tư duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng các tuyến đường đảm bảo theo đúng tiến độ để đưa vào bàn giao sử dụng.

**5. Đối với các kiến nghị tại Báo cáo số 20/BC-BDT ngày 28/10/2024 của Ban Dân tộc, HĐND huyện về Kết quả giám sát chuyên đề “Công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2024**

Sau khi xem xét các kiến nghị của Ban Dân tộc, HĐND huyện và trên cơ sở đề xuất nhu cầu kinh phí sự nghiệp chương trình MTQG xây dựng nông thôn

mới của các đơn vị, UBND các xã, thị trấn. UBND huyện đã giao cho Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Phòng Tài chính Kế hoạch huyện tham mưu UBND huyện văn bản số 1425/UBND-NN ngày 4/11/2024 về việc xây dựng nhu cầu kinh phí sử dụng vốn sự nghiệp Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2025. UBND huyện tiếp thu ý kiến của Đoàn giám sát và trong thời gian tới khi có nguồn vốn của tỉnh phân bổ về huyện, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan phân bổ nguồn cho các đơn vị phù hợp với tình hình thực tế, nhu cầu của từng xã, từng đơn vị đảm bảo hiệu quả nguồn vốn.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 19/4/2024 về kiểm tra đánh giá thực hiện Chương trình MTQG nông thôn mới trên địa bàn huyện Tủa Chùa năm 2024. Giao Phòng NN&PTNT phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện lồng ghép các chương trình công tác để thực hiện kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình nông thôn mới trên địa bàn các xã đợt 2 năm 2024.

Trên cơ sở kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2024, UBND huyện giao Phòng NN&PTNT phối hợp với các đơn vị được giao phụ trách đánh giá các tiêu chí nông thôn mới của huyện chủ động hướng dẫn, đôn đốc xã Mường Đun hoàn thiện nội dung các tài liệu kiểm chứng hồ sơ xét công nhận xã Mường Đun cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024;

## **6. Đối với các kiến nghị tại Báo cáo số 204/BC-ĐGS ngày 26/11/2024 của Đoàn giám sát HĐND huyện về Kết quả giám sát “Tình hình quản lý và điều hành ngân sách địa phương giai đoạn 2022-2023 trên địa bàn huyện Tủa Chùa**

Trên cơ sở những tồn tại hạn chế trong báo cáo chỉ ra, UBND huyện đã giao cho Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và tổ chức thu đúng, thu đủ, đồng thời có dự báo sát với thực tế về khả năng thu ngân sách những tháng cuối năm để điều hành ngân sách đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối các nguồn thu.

Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý và điều hành ngân sách đảm bảo đúng Luật Ngân sách, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các quy định hiện hành; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị dự toán thực hiện đúng các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong sử dụng ngân sách; tham mưu phân bổ giao bổ sung dự toán, điều chỉnh dự toán hàng năm đảm bảo đúng quy định của Luật Ngân sách; thực hiện đầy đủ việc xét duyệt, thông báo quyết toán năm theo quy định tại Thông tư 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính.

Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn trong việc xây dựng dự toán hằng năm theo Điều 45 Luật Ngân sách nhà nước; Định kỳ báo cáo Thường trực HĐND và HĐND cùng cấp tại kỳ họp gần nhất việc sử dụng nguồn dự phòng ngân sách theo Điểm b, Khoản 3, Điều 10 Luật Ngân sách; nghiên cứu, cập nhật các văn

bản mới làm căn cứ thực hiện chi trả các chế độ cho người lao động và thực hiện các nhiệm vụ khác đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn đầy đủ các nội dung về trình tự, thủ tục quản lý đầu tư theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn phối hợp với đơn vị có liên quan tổ chức bàn giao các công trình, dự án đã hoàn thành cho thôn, bản quản lý khai thác và sử dụng.

Giao Phòng Tài chính đã phối Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chỉ đạo các đơn vị trường khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc lập, xây dựng dự toán theo Nghị định 116/20216/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ trên địa bàn huyện, cụ thể:

- Phối hợp với công ty chuyên giao phần mềm công nghệ DTShof tổ chức tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản lý tài chính cho Hiệu trưởng; kế toán các đơn vị trường học;

- Thường xuyên tổ chức các cuộc kiểm tra định kỳ, đột xuất về công tác chuyên môn cũng như công tác tổ chức ăn bán trú tại các đơn vị trường;

- Tổ chức phối hợp với các cơ quan, đoàn thể tuyên truyền phổ biến chế độ chính sách tới toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên ngành giáo dục và các bậc phụ huynh học sinh. Chỉ đạo các trường trực thuộc thực hiện rà soát, xét duyệt, công khai các chế độ của học sinh đầy đủ, kịp thời, đúng quy định;

- Thực hiện công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; công khai tài chính theo quy định tại Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017; Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính;

- Yêu cầu các đơn vị trực thuộc thanh toán tiền mua thực phẩm, hàng hóa để tổ chức nấu ăn bán trú theo đúng mẫu chứng từ kế toán được ban hành tại Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính;

- Phối hợp với Kho bạc Nhà nước huyện Tòa Chùa hướng dẫn các đơn vị thanh toán chế độ tiền ăn, tiền nhà ở của học sinh bán trú hàng tháng theo đúng quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 9 Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ.

- Rà soát tham mưu cho UBND huyện điều chỉnh, phân bổ, giao dự toán đầy đủ, kịp thời để thực hiện thanh toán các chế độ chính sách theo quy định tại Nghị định 116/2016/NĐ-CP.

- Yêu cầu các đơn vị hàng tháng cập nhật báo giá đầy đủ, đảm bảo giá mua thực phẩm, hàng hóa để tổ chức nấu ăn bán trú không cao hơn báo giá hàng tháng của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện ban hành.

Trên đây là Báo cáo kết quả triển khai giải quyết các kiến nghị trong hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện năm 2024 của UBND huyện Tủa Chùa./.

***Nơi nhận:***

- TT. Huyện ủy ;
- TT. HĐND huyện ;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các Ban của HĐND huyện ;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Minh Tuấn**